

สถานี ก.ค.ศ. การปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.

นำเสนอเมื่อ : 8 พ.ค. 2560

สถานี ก.ค.ศ.

การปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อเป็นหลักในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
2. ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อรักษาและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
3. จะต้องศึกษากรณีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ว่ามีการพิจารณาไปในกรณีใดบ้าง และผลเป็นอย่างไร โดยรวบรวมไว้เป็นตัวอย่าง เพื่อช่วยเหลืองานของ กศจ. ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน
4. จะต้องช่วยกันสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงศึกษาธิการไปยังจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว

จากนโยบายการปฏิบัติงานดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการที่จะช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทีมวิทยากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ทั้งนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. มีโครงการที่จะจัดประชุมสัมมนาผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. เป็นระยะ ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นปัจจุบันตามโอกาสอันเหมาะสมต่อไป

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.” [หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560](#)

ที่มา [สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2560](#)